

**CÔNG AN TỈNH YÊN BÁI  
CÔNG AN THỊ XÃ NGHĨA LỘ**



**BÀI DỰ THI**

**Giải báo chí vì sự nghiệp xây dựng Đảng  
(Búa Liềm Vàng) năm 2024**

**Chủ đề:**

**Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa  
ảnh hưởng của “cách mạng màu”  
trong thời kỳ hiện nay**

**Họ và tên : LẠC CHUNG HIẾU**  
**Cấp bậc, chức vụ : Trung úy, Cán bộ**  
**Đơn vị : Đội Tham mưu, Công an thị xã Nghĩa Lộ**  
**Số điện thoại : 0869.804.759**

**Yên Bái – 2024**

*Cách mạng màu là một phương thức phá hoại mới của các thế lực thù địch nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng, các giá trị lịch sử văn hoá để chống phá nước ta, phủ định vai trò, giá trị của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cách mạng màu đang dần hiện hữu trong nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là trong thời kỳ phát triển mạnh của công nghệ thông tin như hiện nay, các thế lực thù địch bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi tiến hành cách mạng màu. Lực lượng Công an nhân dân cần phải nhận diện đúng bản chất và mối nguy hại của nó đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.*

### ***Kỳ I: Sự ra đời và bản chất “cách mạng màu”***

#### ***1. Cụm từ “cách mạng màu” ra đời như thế nào?***

Thời gian qua, trên khắp các phương tiện truyền thông của Việt Nam nổi lên một cụm từ mới có tên “Cách mạng màu”. Đã có nhiều ý kiến bàn luận về “Cách mạng màu” và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam hiện nay.

Từ những năm đầu thế kỷ 21, khái niệm “cách mạng màu” bắt đầu xuất hiện và được nhắc tới thường xuyên hơn. Vào thời điểm các quốc gia ở Đông Âu thuộc Liên Xô (cũ) hay ở những quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, cụm từ “cách mạng màu” (tên tiếng Anh: Colour Revolution) được phổ biến, được dùng để chỉ những phong trào chính trị, là một trong những phương thức bạo loạn, lật đổ công phu và tinh vi nhất của các thế lực thù địch. Điểm chung trong phương thức phá hoại chủ yếu của “cách mạng màu” là chúng nhen nhóm lên những bất mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn. Trong đó, thế lực “bên ngoài” đóng vai trò “đạo diễn”, lực lượng bên trong giữ vai trò “thực thi”.

Thực tế tình hình thế giới đã có nhiều minh chứng về cách mạng màu như Philippin (năm 1983), Tiệp Khắc (năm 1989), Nam Tư (năm 2000), Grudia (năm 2003), Curoguxtan (năm 2005), Libăng (năm 2005), Iran (năm 2009), Tuynidi (năm 2010), Ai Cập (năm 2011), Maidan (2014), Hồng Kông (năm 2014) và ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi: Lybia, Xyri, Angiêri, Yêmen, Marốc, Gioócđani, Arậpxêút, Ôman, Irắc... Đặc biệt gần đây tại Thái Lan, Campuchia,... là những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng có những biểu hiện của cách mạng màu.



*Hình ảnh "cách mạng màu cam" tại Ucraina*

## ***2. Bản chất của cách mạng màu***

Trên các diễn đàn nổi tiếng như Threads, X (twitter), facebook đã có nhiều cuộc tranh luận về bản chất thực sự của cách mạng màu, một trong những ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình nhất về “cách mạng màu” đó là cụm từ để chỉ việc các đối tượng lợi dụng các sự kiện chính trị để tạo ra những mẫu thuẫn trong nội bộ đất nước.

Thế những với qua điếm đó chưa thể thể hiện đầy đủ bản chất của cách mạng màu. Thực tế, “cách mạng màu” là các cuộc lật đổ chế độ hiện tại bằng phương thức bất bạo động, có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài, thông qua cái gọi là “giương cao ngọn cờ dân chủ”, lôi kéo người dân tuần hành, biểu tình khiến cho các hoạt động kinh tế bị tê liệt, gây bất ổn về trật tự xã hội. Ở một số nơi diễn ra “cách mạng màu”, Chính phủ thân Mỹ và các nước phương Tây đã “hứa hẹn” sẽ mang đến những điều tốt đẹp bằng việc đòi lại quyền dân chủ, thế nhưng thực tế lại khiến tình hình chính trị càng trở nên hỗn loạn, người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là nhân dân.

Về phương thức hoạt động của cách mạng màu chủ yếu là bằng hình thức đấu tranh bằng mít tinh, tuần hành, biểu tình phản ứng với chính quyền đương nhiệm về những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý bộ máy, về tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; về việc thổi phồng những bất ổn xã hội và bức xúc trong nhân dân... Chính phủ rơi vào khó khăn trong kiểm soát xã hội. Từ đó, tạo nên hiểu nhầm, gây nên xung đột giữa người dân và Nhà nước, dẫn đến nguy cơ bạo loạn, bạo lực.

Về mục đích của “cách mạng màu”, các thế lực thù địch bên ngoài, trong đó nổi bật là Mỹ và các nước phương Tây đã lợi dụng những mâu thuẫn về sắc tộc - xã hội - tôn giáo nhằm câu kết với những đối tượng đối lập, “kẻ cơ hội chính trị” trong nước vạch kế hoạch, thực hiện đấu tranh, dưới chiêu bài hứa hẹn tạo ra một Nhà nước mới tốt đẹp hơn, ảo tưởng về một xã hội văn minh hơn. Chúng nhằm phá hoại chế độ chính trị lâm thời và thay đổi chính trị, nắm quyền kiểm soát theo ý muốn của chúng.

Ucraina là minh chứng rõ ràng nhất cho hậu quả của cách mạng màu. Những bất ổn chính trị, những mâu thuẫn xã hội kéo dài cho đến tận ngày đã thể hiện rõ được dã tâm và mục đích của các “thế lực bên ngoài”. Việc lật đổ chính phủ thông qua biểu tình, bạo lực là thường dẫn tới hậu quả là tranh giành quyền lực và lợi ích ngay trong nội bộ phe đối lập, đẩy đất nước lún sâu vào bất ổn kéo dài. Lợi ích lớn nhất của Mỹ và các nước phương Tây sau khi thực hiện cách mạng màu là buôn bán được vũ khí, công nghệ khí tài; cho vay nợ; xuất khẩu hàng hóa thiết yếu; khuynh đảo nền kinh tế; thiết lập chính sách có lợi cho chúng.

Là một trong những mục tiêu chính trị của các nước tư bản, trong đó có Mỹ và nhiều nước phương Tây, Việt Nam cần phải thận trọng trước những tác động của cách mạng màu, nhất là khi những biểu hiện của cách mạng màu đã bắt đầu xuất hiện ở Đông Nam Á./.

*Hết kỳ I*

## Kỳ II: Thực tế “cách mạng màu” ở Việt Nam và vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh với “cách mạng màu”

### 1. Thực trạng cách mạng màu ở Việt Nam

Luôn là một trong những mục tiêu tấn công, phá hoại của các thế lực thù địch, Việt Nam trong thời gian qua đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cách mạng màu, xảy ra một số vụ bạo loạn và bất ổn về xã hội. Trước tình hình đó, Việt Nam cần thận trọng xem xét lại vụ việc, các vấn đề nổi cộm để đưa ra các phương án phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn, manh nha các yếu tố "cách mạng màu" có thể gây ra trong thời gian tới, đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh Quốc gia lại càng phải chú trọng nghiên cứu vấn đề này.

Thúc đẩy chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta là một trong những điều kiện để các thế lực thù địch, phản động thực hiện cách mạng màu. Từ khi xuất hiện cụm từ “cách mạng màu” trên thế giới đến nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện các hoạt động có tổ chức, tính toán được các đối tượng thực hiện, mục đích nhằm gây mâu thuẫn, mất an ninh trật tự trong xã hội.



Tổ chức phản động Việt Tân đăng tải bài viết kích động biểu tình.

Ảnh: cand.com.vn

Có thể kể đến một số vụ việc điển hình như vào năm 2016, dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường sau sự cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra, các đối tượng đã kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập, biểu tình, đập phá tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng.; năm 2018, các thế lực thù địch lợi dụng cái cớ là phản đối dự thảo luật đặc khu tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt tại tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ việc các phần tử xấu hô hào gọi là “Hoạt động phản đối Dự thảo Luật Đặc khu”, “thể hiện lòng yêu nước”... lôi kéo kích động người dân tụ tập đông người trái phép, gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, cố ý huỷ hoại tài sản, đập phá trụ sở cơ quan công quyền. Đối với vụ việc này các thế lực không đơn thuần chỉ là lôi kéo, dụ dỗ, kích động một số người mà chúng còn dùng tiền để mua chuộc, dụ dỗ người tham gia, mỗi người được trả vài trăm nghìn đồng để tham gia biểu tình, hưởng ứng, thậm chí gây thương tích với lực lượng công an thì số tiền còn lớn hơn. Tài trợ kinh phí, hô hào gây rối, xúi giục xuống đường thậm chí là bạo loạn chính trị là những thủ đoạn nhem nhóc để giật dây, gây rối hòng phá hoại Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng; Năm 2019, tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có trụ sở tại Mỹ do Đào Minh Quân - quốc tịch Mỹ cầm đầu, chỉ huy đã lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin bằng cách tổ chức chiến dịch trưng cầu dân ý, "vẽ" ra nhiều dự án cùng những lời hứa hẹn sẽ cấp đất, xây nhà để đánh vào lòng tham của một số người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết; năm 2020 diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm Việt Nam đảm nhận luân phiên Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các thế lực thù địch càng triệt để lợi dụng những vụ việc như ở Đồng Tâm (vụ viếng xảy ra năm 2019 khiến 03 chiến sĩ Công an nhân dân hi sinh) làm “ngòi nổ” tấn công hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Có thể thấy, bằng thủ đoạn tuyên truyền, tác động, kích động vào tư tưởng của một bộ phận nhân dân, khoét sâu các mâu thuẫn xã hội, lôi kéo quần chúng hoạt động biểu tình, phá rối an ninh gây bạo loạn, lợi dụng vấn đề khiếu kiện, tranh chấp đất đai cơ sở tôn giáo, tranh chấp biển đảo để kích động biểu tình là một trong những biểu hiện nhằm thực hiện “cách mạng màu” ở nước ta của các thế lực thù địch. Thực tế

đã cho thấy, những ảnh hưởng của các sự việc “manh nha” có biểu hiện của cách mạng màu đã dẫn đến mất an ninh trật tự, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và nguy cơ gây nên mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân...

## ***2. Vai trò của Công an nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn ảnh hưởng của “cách mạng màu” trong thời kỳ hiện nay***

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân có vai trò quan trọng trong đấu tranh, ngăn ngừa cách mạng màu xảy ra ở Việt Nam, đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Do đó, mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân cần phải nhận diện đầy đủ và sâu sắc, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện thúc đẩy “cách mạng màu” ở Việt Nam và thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

*Thứ nhất*, Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thấm nhuần sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an; tin tưởng, kiên định, giữ vững con đường cách mạng và thành tựu đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước ta. Trong đó, phải thường xuyên nắm bắt và nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức, lối sống. Đây là vấn đề có ý nghĩa căn cơ lâu dài, mang tầm chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi nguy cơ gây tổn thất cho cách mạng.

*Thứ hai*, Không ngừng nâng cao nhận thức chính trị về cách mạng màu ở Việt Nam và thế giới. Nắm và hiểu rõ về chủ thể, phương thức, bản chất, mục đích, nguy cơ và hệ quả của “cách mạng màu”. Nhận diện và phản bác những nội dung, thông tin, luận điệu sai trái mà các thế lực thù địch dùng làm phương tiện triển khai “cách mạng màu”

*Thứ ba*, quán triệt thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chế độ công tác cho cán bộ chiến sĩ để họ yên tâm công tác.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ gắn với việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân. Thực hiện ý kiến của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: *“Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức vào đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược”*.

*Thứ tư*, Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, luôn đề cao cảnh giác và thực hiện các giải pháp nhằm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn để tiến hành “cách mạng màu ở Việt Nam”. Tăng cường công tác vận động quần chúng trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thường xuyên nắm tình hình, nhất là lực lượng Công an cấp cơ sở, không để xảy ra tình trạng nhân dân dễ dàng nghe theo các đối tượng kích động, lôi kéo, bạo loạn. Bên cạnh đó, cũng cần công khai, minh bạch, nhanh chóng, kịp thời những vụ việc, vụ án phức tạp, để người dân được tiếp cận tình hình, không để các thế lực thù địch lợi dụng, bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Cách mạng màu đã dần manh nha có những biểu hiện xuất hiện tại Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh trật tự, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nêu cao tinh thần vì tập thể, vượt qua mọi cám dỗ vật chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.